

# ลือสนั่นกระทรวงทรัพยากรฯ “ธัญญา เนติธรรมกุล” อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้อยู่ต่อ

ลือสนั่นกระทรวงทรัพยากรฯ “ธัญญา เนติธรรมกุล” อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้อยู่ต่อ หลังมีมือดีพาไปเคลียร์กับ “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทรัพยากรฯ แล้ว ขณะที่ “ลูกท้อป” เผยไม่เคยเคลียร์กับใคร เรียกอธิบดีทุกกรมมาคุยเรื่องงาน ส่วนเรื่องโยกย้ายข้าราชการ ยังมีเวลา ด้าน “สมัคร ดอนนาปี” อดีต ผอ.สำนักอุทยานฯ โพสต์ปริศนารวบรวมเงิน 20 กล่องมามาซื้อเลขลือค

กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) มีตำแหน่งข้าราชการระดับ 10 ว่างลงถึง 7 ตำแหน่ง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ประกอบด้วยรองปลัด ทส. 1 ตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) 1 ตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 1 ตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ทส. 3 ตำแหน่งนั้น

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ กำลังดำเนินการจัดทำรายชื่อบัญชีโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่หลายตำแหน่ง หลังจากที่เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้เสนอกณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่งตั้งให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 แทนนายวิจารณ์ ลิมาผายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ทำให้ตำแหน่งอธิบดี ทช.ว่างลง พร้อมกับตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่จะว่างลงในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เนื่องจากอธิบดีของทั้ง 2 กรมเกษียณอายุราชการ เช่นเดียวกับรองปลัด อีก 1 คน และผู้ตรวจราชการ ทส.อีก 3 คนที่จะเกษียณด้วย ทำให้นายวราวุธ ต้องเร่งหาอธิบดี รองปลัดและผู้ตรวจราชการคนใหม่ที่จะมาทดแทน โดยจะหมุนเอาข้าราชการระดับ 10 จากกรมต่างๆ มาหมุนสลับกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ตำแหน่งที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ที่นายธัญญา เนติธรรมกุล ดำรงตำแหน่งอยู่ แม้จะอยู่ใกล้ครบวาระ 4 ปีแล้วก็ตาม เพราะมีกระแสข่าวแพร่สะพัดในกระทรวงอย่างหนักในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา ว่านายธัญญา ที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบกรณีเงินเดือนให้เมียตัวเอง 6 เพอร์เซ็นต์และกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบุคลากรไปเพาะซาก้าไม้ จำนวน 53 ล้านกล้า และมีการเรียกเงินทอน 50 เพอร์เซ็นต์กล้า เมื่อปี 2553 เมื่อครั้งอยู่ในตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ นั้นสามารถเคลียร์กับนายวราวุธ ได้แล้ว โดยมีนักการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับพรรคชาติไทยพัฒนาพาไปพบกับนายวราวุธ เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักการเมืองคนดังกล่าวระบุว่าระบุกับทีมงานรัฐมนตรี ว่านายธัญญา มีเรื่องร้องเรียนเยอะ แต่ยังอยู่ได้ ไม่มีปัญหา

สอบถามไปยังนายวราวุธ กล่าวว่า ได้ยื่นขาวลือที่ว่าอยู่ แต่ก็ลือกันไป ตนไม่เดือดร้อน ไม่เคยมีใครมาเคลียร์ แต่ถ้าตนจะเดือดร้อน ก็เพราะงานในกระทรวงทรัพยากรฯ ทำให้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มากกว่า เนื่องจากตนต้องทำงานให้ประเทศ ให้แผ่นดิน ถ้างานไม่เดิน ตนอยู่ไม่ได้ เดือดแน่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในช่วงการสรรหาผู้ที่จะมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างและเกษียณอายุราชการ ตนก็คุยกับอธิบดีทุกกรม เริ่มตั้งแต่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช. นายธัญญา นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ส่วนอธิบดีกรมน้ำ กับ อธิบดีกรมน้ำบาดาล ไม่ต้องคุย เพราะจะเกษียณอายุราชการทั้ง 2 กรมในเอทน ก.ย.นี้ ทั้งนี้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ยังมีเวลา ขอข้อมูลก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ นายธัญญา ถือว่าเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่ได้รับจับตามองอย่างมากจากคนในกระทรวงทรัพยากรฯ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเรียนค่อนข้างมากและเมื่อนายวราวุธ เข้ามาเป็น รมว.ทส.ทำให้มีการคาดหมายว่า นายธัญญา จะถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ แต่หลังจากเคลียร์กันได้ทำให้ท่าทีของนายธัญญา ดีขึ้นและมั่นใจว่าจะได้อยู่ในตำแหน่งต่อไป

ขณะเดียวกัน นายสมัคร ดอนนาปี อดีต ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้เคยยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ตรวจสอบข้าราชการระดับสูงขึ้นเงินเดือนธันวาคม 6 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการทุจริตเพาะซาก้าไม้ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โปรดฟังอีกครั้ง ผมและผองเพื่อน ได้รวบรวมเงิน 20 กล่องมามา ตกลงราคาซื้อเลขล๊อค 47 กับ....เรียบร้อย

นอกจากนี้ นายสมัคร ยังระบุอีกว่า การนำเงินใส่กล่องมามา เคยโด่งดังสุดขีดมาแล้ว ครั้งนั้นนาย ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มีอดีตข้าราชการกรมป่าไม้ นำกล่องมามาไปลืมิไว้ แต่ ๒ ผนข ชวนไม่เอา เลยเกิดเรื่อง เป็นข่าวขึ้น นับเงินแบงก์พันที่บรรจุในกล่องมามาได้ 5 ล้านบาทถ้วน